

สั่งสอบภาค ข คัดเลือก ผอ.สพป.-สพม.ใหม่ หลังพบใช้ข้อสอบซ้ำ

นำเสนอเมื่อ : 25 มิ.ย. 2557

สั่งสอบภาค ข คัดเลือก ผอ.สพป.-สพม.ใหม่ หลังพบใช้ข้อสอบซ้ำ

ก.ค.ศ. สั่งสอบภาค ข คัดเลือก ผอ.สพป. และ ผอ.สพม. ใหม่ 3 ก.ค.นี้ หลังมีร่องรอยใช้ข้อสอบซ้ำ อาจเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ไม่เป็นธรรม พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เหตุเรื่องแดงจากเซฟเฮาส์ที่เก็บข้อสอบ

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวภายหลังประชุม ก.ค.ศ. ซึ่งมี นางผาณิตชัย มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า จากการที่มีผู้เขาสอบคัดเลือก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้องเรียนว่ามีกรูโซข้อสอบซ้ำในการสอบภาค ข วิชาความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ของกลุ่มทั่วไป ซึ่งสอบในช่วงปลายวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา กับการสอบภาค ก วิชาความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ของกลุ่มประสบการณ์ ซึ่งสอบในช่วงเช้าวันเดียวกัน ทั้งของเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไป และเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่า ข้อสอบซ้ำกันจริง เป็นเหตุให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และไม่เป็นธรรม

นางศิริพร กล่าวอีกว่า ที่ประชุมจึงมีมติให้ยับยั้งการตรวจข้อสอบ และการประกาศผลสอบภาค ข ซึ่งเดิมจะประกาศผลในวันที่ 25 มิ.ย. นอกจากนี้ ให้ยกเลิกการสอบภาค ข ของกลุ่มทั่วไปที่จัดสอบวันที่ 21 มิ.ย. ในช่วงปลาย ทั้งของเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไป และเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยให้ดำเนินการจัดสอบภาค ข ของกลุ่มทั่วไปใหม่ในวันที่ 3 ก.ค. และประกาศผลสอบวันที่ 4 ก.ค. เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น โปร่งใส และเป็นธรรมในกระบวนการสรรหา ไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ลดความเคลือบแคลงสงสัย ลุดขอโต้แย้ง และขอร้องเรียนหรือการฟ้องร้องในภายหลัง สำหรับผู้ที่จะต้องสอบภาค ข ใหม่ มีทั้งสิ้น 888 คน ได้แก่ ผู้สมัครคัดเลือกในกลุ่มปกติ แบ่งเป็น สพป. 690 คน สพม. 177 คน ส่วนผู้สมัครคัดเลือกในกลุ่มเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบด้วย สพป. 21 คน

“ที่ประชุมได้ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง เพราะทราบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เซฟเฮาส์ที่เก็บข้อสอบ ซึ่ง ก.ค.ศ. ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะ ก.ค.ศ. ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อออกข้อสอบ และเลือกข้อสอบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นจะต้องตั้งกรรมการชุดใหม่มาเป็นผู้ออกข้อสอบ และเร่งออกข้อสอบให้ทันในการสอบวันที่ 3 ก.ค. เพื่อไม่ให้กระทบกับปฏิทินการสอบที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 15 ก.ค. และจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง ความรอบคอบในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนด้วย เพราะมีบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว” เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าว

ผู้สมัครผ.เขตพื้นที่ฯ 888 คนสอบภาค ข ใหม่

“ศิริพร”เผย ก.ค.ศ.สั่งจัดสอบภาค ข ซึ่ง ผอ.เขตพื้นที่ฯกลุ่มทั่วไปใหม่ วันที่ 3 ก.ค.นี้ หลังพบข้อสอบซ้ำกันจริง หวั่นเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง หาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

วันนี้ (25 มิ.ย.) นางศิริพร กิจเกื้อกูล

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ก.ค.ศ. ซึ่งมี นางผานิตย มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณีที่กลุ่มผู้เข้าสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร้องเรียนว่า การสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา มีข้อสอบภาค ข วิชาความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำไปใช้ของกลุ่มทั่วไป ซึ่งสอบในช่วงบ่าย มีข้อสอบซ้ำกับข้อสอบภาค ก วิชาความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ของกลุ่มประสบการณ์ ซึ่งสอบในช่วงเช้าวันเดียวกัน ทั้งของเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไป และเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในเรื่องดังกล่าว พบว่ามีข้อสอบซ้ำกันจริง จึงเป็นเหตุให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และเกิดความไม่เป็นธรรม

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น โปร่งใส และเป็นธรรมในกระบวนการสรรหา ไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ลดความเคลือบแคลงสงสัย ลดข้อโต้แย้ง และขอร้องเรียนหรือการฟ้องร้องในภายหลัง ที่ประชุมจึงมีมติให้ยับยั้งการตรวจข้อสอบ และการประกาศผลสอบภาค ข ซึ่งเดิมจะประกาศผลผู้ผ่านการสอบภาค ข ในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ และให้ยกเลิกการสอบภาค ข ของกลุ่มทั่วไปที่จัดสอบวันที่ 21 มิถุนายนในช่วงบ่าย ทั้งของเขตพื้นที่การศึกษาทั่วไป และเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ **โดยให้ดำเนินการจัดสอบภาค ข ของกลุ่มทั่วไปใหม่ในวันที่ 3 กรกฎาคม และจะประกาศผลสอบภาค ข ในวันที่ 4 กรกฎาคม** สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในกลุ่มทั่วไปที่จะต้องสอบภาค ข ใหม่ มีทั้งสิ้น 888 คน ได้แก่ ผู้สมัครคัดเลือกในกลุ่มทั่วไป แบ่งเป็น สพป. 690 คน สพม. 177 คน ส่วนผู้สมัครคัดเลือกในกลุ่มเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ เป็นของ สพป.ทั้งหมด 21 คน

“ที่ประชุมได้ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณารายละเอียดกรณีดังกล่าวอีกครั้ง ทั้งนี้ เรื่องนี้ทราบว่าเกิดขึ้นที่เซฟเฮาส์ที่เก็บข้อสอบ ซึ่ง ก.ค.ศ.ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะ ก.ค.ศ.ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อออกข้อสอบ และเลือกข้อสอบเท่านั้น อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะต้องตั้งกรรมการชุดใหม่มาเป็นผู้ออกข้อสอบ และเร่งออกข้อสอบให้ทันในการสอบวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ เพื่อไม่ให้กระทบกับปฏิทินการสอบที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 กลุ่ม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557พรอมกันนี้จะต้องเพิ่มความระมัดระวัง และรอบคอบในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนด้วย เพราะมีบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว” เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าว

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันพุธ 25 มิถุนายน 2557